

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 13 มกราคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา สยามรัฐ บ้านเมือง เดลินิวส์ แนวน่าน</p>	<p>ปลดบอर्ड สสส.</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ไพบุลย์ คุ่มฉายา รมว.ยุ ดิธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) กล่าวถึงกรณีภาคีเครือข่ายกองทุน สสส. เรียกร้อง ให้ทบทวนคำสั่งปลดกรรมการ สสส. ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน ว่า หลักการต้องยื่นขอความเป็นธรรมมาที่ ศอตช. จากนั้นจะให้องค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบชี้แจง ซึ่งต้องเข้ามาตามช่องทางเหมือนคนอื่น กรณีกลุ่มเครือข่ายผู้ถ้าไม่ทบทวนจะชุมนุมวันที่ 15 ม.ค. นั้น ถามว่า เคลื่อนไหวเพื่ออะไร นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ อธิบดีรองประธานบอर्ड สสส. จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ว่า แต่ไปร้องอยู่ข้างนอก ถ้าทำอย่างนั้นจะไม่จบ รัฐบาลไม่มียุทธศาสตร์ที่จะยุบตระกูล ส.ทั้งหลาย แต่ในหลักการการทำงานมีข้อต้องปรับปรุง กำลังพูดในแง่ของการใช้บริหารแผ่นดินให้เท่าเทียมและคุ้มค้ำกับประชาชน ถ้าขอความเป็นธรรมมา ตนก็พร้อมให้ความเป็นธรรม ที่ผ่านมามีการคืนตำแหน่งก็มีมาแล้ว ขออย่าว่าเวทีข้างนอกไม่ใช่เวทีการแก้ปัญหา</p> <p>นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว. สธ. ในฐานะรองประธานคนที่ 1 บอर्ड สสส. กล่าวถึงกรณีขบวนการส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน (ขสช.) ระบุว่า หากไม่มีการดำเนินการใดๆ ตามข้อเรียกร้อง หรือ มีความชัดเจนเรื่องแก้ไข ปัญหาการแข่งงบประมาณสนับสนุนโครงการต่างๆ จะฟ้องศาลปกครองว่า ถึงแม้จะไม่มีใครร้องขอ ทางบอर्ड สสส.ก็ต้องมีการประชุมพิจารณาเรื่องนี้อยู่แล้ว เพราะการทำงานต้องเดินหน้า แต่ต้องมีกระบวนการ มีระเบียบ ล่าสุด ได้ปรึกษา พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกฯ ในฐานะประธานบอर्ड สสส. ซึ่งชัดเจนว่าจะมีการประชุมบอर्डในวันที่ 15 ม.ค.นี้</p> <p>ด้าน นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทย และอดีตรองกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุน สสส.กล่าวว่า หลังมีคำสั่ง ม.44 ให้ออกจากบอर्ड สสส. ถือว่ามีผลกระทบต่อจิตใจ ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ เพราะตนทำงานขับเคลื่อนเรื่องธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนั้นได้ขอเข้าพบ พล.อ.ไพบุลย์ คุ่มฉายา รมว.ยุ ดิธรรม เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ยังไม่ได้กำหนดวัน และไม่เคยมีการหารือเรื่องการเคลื่อนไหว เพราะเห็นว่าสังคมมีความแตกแยกมากแล้ว และจริงๆ แล้วจะมีการแก้ไขของ สสส. โดยเฉพาะกรรมการต้องไม่นั่งเป็นกรรมการซ้ำซ้อน ซึ่งหากให้เลือก ตนก็เลือกที่ลาออกจาก สสส. มากกว่า เพราะยังมีการทำงานที่เป็นองค์กรของรัฐ ซึ่งมีภาวะเบียดเบียนมากจึงไม่สะดวก แต่ก็ยังยินดีช่วยเหลืองานอยู่</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>-เสนอบทสัมภาษณ์ นายวิเชียร พงศธร อดีตรองกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสสส. กล่าวยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวเป็นประธานมูลนิธิ 2 ที่ คือ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และมูลนิธิเพื่อคนไทย โครงการที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิทั้งสองแห่งที่ถูกกล่าวถึงในข่าวก่อนหน้านี้ เป็นการอนุมัติงบประมาณก่อนที่ตนเป็นบอर्ड สสส.และหลังจากที่ตนได้ลาออกจากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมแล้ว จึงมีข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อนกับข้อกล่าวหา การเข้ามาตรวจสอบของ ศอตช. และการพูดของกรรมการหลายคนในเรื่องความไว้นื้อเชื่อใจ รวมทั้งข้อมูลการตรวจสอบอาจจะบั่นทอนกำลังใจ ซึ่งที่ผ่านมา ไม่เคยได้เงินเดือน หรือเบี้ยเลี้ยงกรรมการใดๆ</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน 360 องศา เดลินิวส์ ไทยโพสต์ บ้านเมือง</p>	<p>-เสนอข่าว ดร.ประกาศิต ภาวะสิทธิ์ โฆษก สสส.กล่าวถึงกรณีการชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณ สสส.ไปยังภาคีเครือข่ายฯ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ ได้รับผลกระทบนั้น ว่า คณะกรรมการกองทุนฯ ได้รับทราบความเดือดร้อนของภาคีฯ และพยายามทำทุกอย่างตามเงื่อนไขของ คตร. แล้ว รวมถึงการเสนอแก้ไขระเบียบต่างๆ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน สสส. และขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนฯ ลงนาม พร้อมกันนั้น ได้ทำหน้าที่เสนอผ่านประธานคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อเสนอไปยังประธาน คตร. ให้ยกเลิกมาตรการตรวจสอบการเบิกจ่ายโครงการต่างๆ ของ สสส. เพื่อยุติการชะลอโครงการต่างๆ ซึ่ง นายกรัฐมนตรีได้กำชับต่อประธานคณะกรรมการกองทุนฯ และประธาน คตร. ให้เร่งรัดดำเนินการในส่วนนี้แล้ว</p> <p>สสส.เข้าใจความเดือดร้อนของภาคีฯ และพยายามประสานช่วยเหลือในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ อาทิ ปัญหาจากการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังจากมูลนิธิและองค์กรต่างๆ ที่ได้รับทุน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับกรมสรรพากร ซึ่งยัง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ไทยโพสต์	<p>ไม่ได้ช่วยติ อย่างไรก็ตามได้มีการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษี เพื่อให้คำปรึกษาและประสานงานในระดับพื้นที่ แก่ภาคีที่ได้รับผลกระทบควบคู่ไปด้วย</p> <p>-เสนอข่าว นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีสรรพากร กล่าวถึงการสอบภาษีย้อนหลังมูลนิธิและองค์กรต่าง ๆ ที่รับทุน สสส. ว่า เป็นการดำเนินการตามที่ สดง. ส่งข้อมูลมาให้สรรพากร ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเรียกผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสีย ภาษีมาชี้แจงข้อมูล โดยจะดูเรื่องที่มาของรายได้ ยังไม่ได้รับรู้ว่าผู้ยื่นต้องเสียภาษีหรือไม่ หลังจากนั้นจะประเมินภาระ ภาษี หากผู้ที่ถูกประเมินเห็นว่าไม่ถูกต้อง สามารถอุทธรณ์หรือจะฟ้องศาลก็ได้ ส่วนเรื่อง สสส.นั้นยังไม่เห็นเอกสาร เนื่องจากมอบหมายให้รองอธิบดีและผู้ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ ส่วนการเรียกมาชี้แจงข้อมูลนั้นเป็นหน้าที่ของ สรรพากรพื้นที่ทั่วประเทศตามที่เครือข่าย สสส.ตั้งอยู่ ขณะนี้ยังไม่มีการรายงานเข้ามา ส่วนการตีความรายได้ของ เครือข่าย สสส.ว่าเป็นเงินรับจ้างนั้น ขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียด เพราะให้ฝ่ายปฏิบัติไปดำเนินการ</p>
มติชน	<p>-จากการตรวจสอบประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ สสส. พบว่าโครงการจัดกิจกรรมงานคนไทยขอมือหน่อย ครั้งที่ 3 ได้ประกาศวิธีคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 วงเงิน 7 ล้านบาท ใน เดือนตุลาคม 2558 ก่อนจะประกาศยกเลิกในเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยหลังจากนั้นได้มีการประกาศผลการ คัดเลือก โดยได้ซื้อสปอน์เซอร์มาใช้งบประมาณโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้สุขภาพะ งานคนไทยขอมือหน่อย 4 แสนบาทแทน มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าลดลงมาจาก 7 ล้านบาท อาจเพราะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่คณะกรรมการ ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เข้ามาตรวจสอบโครงการของ สสส.ทั้งหมดหรือไม่</p> <p>บทความ</p>
ไทยรัฐ สก๊อปหน้า 1	<p>-เสนอบทความ บ่วงกรรมตระกูล “ส” อำนาจเหนืออำนาจ โดยกล่าวถึง การ โยกย้าย 7 ผู้บริหาร สสส. พ้นจาก หน้าที่ หนึ่งในกรรมการที่ถูกปลด คือ สมพร ใช้บางยาง กรรมการมูลนิธิธรรมาภิบาลเพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ตลอด ระยะเวลาของการเป็นกรรมการ สสส. ไม่เคยใช้บทบาทกรรมการเพื่อประโยชน์ด้านงบประมาณหรือประโยชน์อื่น ๆ ให้กับมูลนิธิแต่อย่างใด ขณะที่ สงกรานต์ ภาคโชคดี เสริมว่า ไม่เข้าใจว่าทำไม คสช.ต้องใช้ ม.44 รับปลดบอร์ดออก และให้ไปอยู่ในคำสั่งเดียวกับที่กล่าวหาเรื่องทุจริต ซึ่งไม่เป็นธรรม</p> <p>มองในแง่ดี คสช.ให้ความสำคัญกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน แต่ขอให้ทำเรื่องนี้อย่างจริงจังกับทุกกระทรวงด้วย ควรเร่งตรวจสอบว่ากระทรวงใดมีข้าราชการที่มีอำนาจหน้าที่ควบคุมให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ แต่ไปเป็นบอร์ด ของรัฐวิสาหกิจ บริษัทที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์กล้าได้กล้าเสีย	<p>บ่วงกรรมตระกูล ส. อำนาจเหนืออำนาจ น่าจะคลี่คลายในเร็ววัน ก่อนที่จะบานปลายไปมากกว่านี้</p> <p>-เสนอบทความ “คนดี” จริงหรือ จึงแต่ต้องไม่ได้ ว่า การตัดสินใจใช้ ม.44 ปลดบอร์ด สสส. 7 คน จาก 9 คน นั้นคือคำตอบที่ว่าจำนวน 9 คนนั้นยังมี “คนดีจริง” เหลืออยู่ แสดงให้เห็นว่าคนออกคำสั่งจะต้องรู้เรื่องภายในนั้นเป็น อย่างไร ไม่ใช่ว่าพอมิเรื่องคาบเกี่ยวไปถึง สสส.ทุกครั้ง คนมีปัญหาใน สสส.มักจะยกมาอ้างเพื่อต่อต้านรัฐบาลหรือฝ่าย ที่ไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติหน้าที่ของ สสส. ว่ามีชบวนจ้องล้ม สสส.โดยมีบริษัทเหล่า-บุหรืออยู่เบื้องหลัง แต่คราวนี้ดูท่า ว่าจะไม่ได้ผล เพราะความจริงก็คือความจริงว่า ที่ผ่านมามีการทำงานกันอย่างไร ถูกลงเงินกันเป็นว่าเล่นในหมู่พวกเดียวกันเอง และขยายวงไปหาพวกพ้องเป็นเครือข่าย เพื่อให้การสนับสนุนเป็นปากเป็นเสียงแทนให้</p> <p>เหตุผล 2 ประการคือ ใช้เงินผิดประเภท และเจตนาธรรมาภิบาล มีผลประโยชน์ทับซ้อน เรื่องนี้คนในแวดวงที่เกี่ยวข้อง ต่างก็รู้ดีถึงลักษณะบางอย่างดี แต่ก็ไม่สามารถทำอะไร เพราะแค่พูดถึงก็จะถูกรุมถล่มกันอย่างสาหัสเสียทีเสีย ด้วย การปลุกกระแสเครือข่ายออกมารุมกระหน่ำกลายเป็นคนไม่ดีไป</p> <p>การตัดสินใจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ในเรื่องนี้ถือว่าเป็นความถูกต้องที่หลายฝ่ายเห็นดีด้วย เพราะโดยข้อเท็จจริงแล้วไม่ได้จ้องล้ม เพียงแต่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ใช้งบประมาณจำนวน มากให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะปัญหาบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค ก็มีปัญหามาเนื่องจากต้องใช้ งบประมาณเป็นจำนวนในแต่ละปี และกำลังคิดหาวิธีการที่จะหาเงินมาสมทบให้มากขึ้น เพื่อจะได้ยั่งยืนถาวร แค่นี้ก็ ว่าจะปรับเปลี่ยนวิธีการด้วยการให้ผู้มีรายได้สูง ต้องจ่ายเงินสมทบด้วย ก็ถูกกล่าวหาว่าจะล้มบัตรทอง</p> <p>องค์กรที่ดีและมีประโยชน์ต่อสังคม เมื่อเกิดปัญหาที่ต้องไปดูว่ามันเพราะเหตุใด ถ้าคนมีปัญหา ก็ต้องมีการ เปลี่ยนแปลงที่คน ไม่ใช่ยุบเลิกองค์กร การแต่งตั้งบุคคลที่จะเข้ามาแทนที่ จึงต้องเลือกสรรเป็นอย่างดี แม้กระทั่งตัว ผู้จัดการ สสส.คนใหม่ที่จะต้องดีจริง ไม่ใช่อ้างว่าเป็นคนดีจริงแต่แต่ต้องไม่ได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โลกวันนี้ บทบรรณาธิการ</p> <p>แนวหน้า คอลัมน์ส่อง เกษตร</p>	<p>สามัญสำนึกที่บอกว่าเป็นคนดีนั้น ย่อมรู้ว่าอะไรควรไม่ควร ทั้ง ๆ ที่รู้อยู่เต็มอกกว่าที่ทำกันไปในันมันขัดกับธรรมชาติ บาล ควรละอายใจ ไม่ใช่ไปปลุกระดมเครือข่ายเพื่อให้ออกมาต่อต้านคำสั่งปลดของรัฐบาลด้วยเหตุผลเก่า ๆ จนถึงวันนี้ก็อยากดูเหมือนกันว่าใครกลุ่มไหนจะออกมาคัดค้าน</p> <p>-กล่าวว่า กรณีสสส. ปฏิเสธไม่ได้ถึงความขัดแย้งเรื่องอำนาจและผลประโยชน์ภายในและภายนอก แม้จะมีการพยายามโยกไปถึงอิทธิพลกลุ่มทุนต่างชาติ การใช้อำนาจมาตรา 44 ครั้งนี้ก็กลับถูกมองว่าเป็นวิกฤตจริตมากกว่า ทั้งที่ทั้งหมดคือเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนที่ปิดบังไว้ ดังนั้น ไม่ว่าจะกรรมการสสส.ที่ถูกปลดจะมีแนวความคิดอย่างไร แต่เมื่อมีเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์เข้ามา องค์กรก็มีแต่หายนะ คนดี คนเก่ง ก็ไม่มีใครอยากเข้ามาทำงานช่วยบ้านเมือง กลายเป็นสังคมของคนดีที่มองคนอื่นเลวหมด ทั้งที่ตัวเองและพวกพ้องก็แทบไม่มีอะไรแตกต่างกันเลย</p> <p>-กล่าวว่า ปัญหา สสส. ก็มีผู้ใหญ่หลายท่านที่สังคมให้ความเคารพ โดยเฉพาะ นพ.ประเวศ วะสี ก็ได้ออกมาท้วงติงและให้ข้อเสนอแนะด้วยเจตนาดี เป็นสิ่งที่รัฐบาลควรจะต้องรับฟังและแก้ไขด้วยสติ อย่าผลักมิตรออกไปเป็นศัตรู ก่อศึกรอบด้าน และทำให้ภาคประชาสังคมที่เป็นตัวช่วยสำคัญในการทำนโยบาย "ประชารัฐ" ของรัฐบาลหมดศรัทธา พวกกันถอยห่าง ยามนี้ศัตรูที่แท้จริงอาจจะกำลังหัวเราะเยาะ และรอดูรัฐบาล คสช.สะบัดขาตัวเอง "ล้ม" ไปก็ได้ หากยังทำงานกันแบบนี้</p>
<p>มติชน</p>	<p>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>-เสนอบทความ 30 บาทรักษาทุกโรค... 'สร้าง'สุขภาพดี'ซ่อม' โดยนพ.วิชัย เทียนถาวร ได้นำข้อเสนอเกี่ยวกับ 30 บาทรักษาทุกโรค จาก "ศาสตราจารย์ นายแพทย์สาธิต เปลี่ยนบางช้าง" อดีตเป็นผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แนะนำว่า โครงการ "บัตรทอง" จะต้องเน้นยุทธศาสตร์เชิงรุก (การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค) ให้มาก ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการลดจำนวนผู้เจ็บป่วย ผู้พิการ และการลดภาระด้านงบประมาณของรัฐบาล เพื่อการรักษาพยาบาล การเน้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเป็นวิธีที่ดีที่สุด ในอันที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุก ๆ คนที่คุ้มค่ากว่ามาก</p> <p>นอกจากนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุขภาพดีถ้วนหน้า ต้องการความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งรัฐและเอกชน รัฐควรพิจารณาให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบในแผนงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภาคเอกชนน่าจะสนใจมีส่วนร่วมในการให้บริการสุขภาพระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ สำหรับผู้ที่จะสามารถจ่ายได้และเต็มใจที่จะรับบริการสุขภาพจากสถานบริการภาคเอกชน</p> <p>ขณะเดียวกัน รัฐบาลต้องมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเอาเปรียบผู้รับบริการของภาคเอกชนในทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการ นี้คือ Public-Private Partnership (PPP) ในระบบสุขภาพแห่งชาติ โดยทั่วไป PPP จะมีประสิทธิภาพมากหากมีกลไกควบคุม กำกับ และดูแลการดำเนินงานของสถานบริการภาคเอกชนที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง</p> <p>อีกประการหนึ่ง ประชาชนทุก ๆ คนต้องมีความตระหนักและมีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือตนเองในเรื่องสุขภาพให้ได้ แทนที่จะหวังให้รัฐจัดหาและจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้ ซึ่งในความเป็นจริงไม่สามารถเป็นไปได้ ประชาชนต้องช่วยเหลือและพึ่งตนเองให้ได้ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนต้องกระทำในทุกรูปแบบและกระทำแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งนี้รวมถึงความรับผิดชอบเรื่องค่ารักษาพยาบาล (Co-payment) ที่เหมาะสมอย่างน้อยในระดับครอบครัวและชุมชน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละบุคคล แต่ละครอบครัว และแต่ละชุมชน นี้คือการ "พัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน"</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>บัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างชาติ</p> <p>-เสนอบทความ เสียงเรียกร้องจากตัวแทนแรงงานข้ามชาติประเทศพม่าและกัมพูชา ที่เข้ามาทำงานในไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานประมงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร สงขลา ระยอง ตรัง และสมุทรปราการ ใ้ปี 2559 มีการปรับแก้ระบบบริการประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติและเงินค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำให้ทัดเทียมคนไทย โดยเฉพาะสิทธิการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่าง ๆ</p> <p>จากคำบอกเล่าของตัวแทนแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ต่าง ๆ จะเห็นว่า แต่ละพื้นที่จะมีปัญหาที่คล้าย ๆ กันคือ การขยายบัตรประกันสุขภาพที่ไม่เท่าเทียม ทำให้ภาคีที่เกี่ยวข้องเรียกร้องให้ภาครัฐพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพแรงงานข้ามชาติ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชากรแรงงานข้ามชาติในไทย ที่มีกว่า 1.3 ล้านคน (ข้อมูลจากสำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว เดือน พ.ย.2558) อย่างยั่งยืน ภายใต้หัวใจสำคัญคือ ต้องไม่มีใครถูกทอดทิ้งอยู่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ มติชน	<p>เบื้องหลังสังคมไทย</p> <p>คดีผลประโยชน์ทับซ้อนใน สวรส.</p> <p>-เสนอข่าว นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการป.ป.ช.ในฐานะประธานคณะกรรมการไต่สวนฯ กล่าวถึงกรณี คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติตั้งคณะกรรมการไต่สวน กรณีกล่าวหา นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อดีต รมว.สธ. และ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ อดีต รมช.สธ. กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน บอร์ด สวรส. มีผลประโยชน์ทับซ้อน และเร่งรัดดำเนินการสรรหาโดยไม่กลั่นกรองคุณสมบัติเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงกรณีจึงใจเลื่อนการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขชุดเดิมนั้น</p> <p>ขณะนี้คณะกรรมการไต่สวนฯ ได้เรียกพยานเป็นบุคลากรใน สวรส. ประกอบด้วยคนในกระทรวงสาธารณสุข และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้ว แต่ในขั้นนี้ยังไม่จำเป็นต้องเรียกผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองรายมาชี้แจง คาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน ก่อนจะสรุปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.เพื่อพิจารณาว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่</p>
สยามรัฐ,แนวหน้า บ้านเมือง,คมชัดลึก	<p>ปัญหาโรคayang</p> <p>-เสนอข่าว ศ.เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า จากปัญหาโรคayang พาราตกต่า นายกรัฐมนตรีได้ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไข ซึ่ง กระทรวงสาธารณสุขได้ให้หน่วยงานในสังกัดรวบรวมข้อมูลวางแผนช่วยเหลือเบื้องต้นใน 3 ส่วน คือ เร่งรัดหน่วยงานในสังกัด สํารวจ-จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่มียารพาราเป็น ส่วนประกอบสำคัญ โดยปี 59 วงเงินจัดซื้อ 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้อย.ขอความร่วมมือผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ ใช้นํายารพาราเป็นวัตถุดิบให้มากขึ้น และปรับลดขั้นตอนออกใบอนุญาตให้เร็วขึ้น เน้นแนวทางควบคุมตามหลักสากล สอดคล้องอาเซียน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เครื่องมือการแพทย์ทั้งโรงพยาบาลรัฐ เอกชน คลินิกเลือกซื้อและใช้ถุงมือที่ ถูกต้อง นอกจากนี้จะเสนอรัฐบาลสนับสนุนด้านลงทุนหรือมาตรการด้านภาษีให้ผู้ผลิตถุงมือการแพทย์ในประเทศ ซึ่ง ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก เงินทุนน้อย เพื่อเพิ่มศักยภาพผลิต ลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันในตลาดโลก</p> <p>-เสนอข่าว วาระการประชุมกรม.ที่นําสมาใจ ได้แก่ วาระเร่งด่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาโรคayang พาราตกต่า โดย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ จะนํารายชื่อบอร์ดคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เสนอต่อ กรม. รวมถึงนําสมาใจแผนเร่งด่วนในการแก้ปัญหาโรคayang พารา</p> <p>กรม.ได้อนุมัติโครงการหน่วยงานใช้ช่วงปี 2559-2560 รวม 108,825.18 ต้น ใช้งบประมาณ 93,422.88 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นไปตามที่นายฯ มีคำสั่งไปยังกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คมนาคม มหาดไทย ศึกษาธิการ สาธารณสุข กลาโหม อุตสาหกรรม พาณิชย เกษตรและสหกรณ์ รวบรวมตัวเลขรับซื้อยางเพื่อนํามาใช้ในโครงการของแต่ละ หน่วยงาน ซึ่ง 7 กระทรวงเสนอใช้ช่วงปี 2559-2560 วงเงิน 9.3 หมื่นล้านบาท โดยกระทรวงสาธารณสุขจะจัดซื้อถุง มือผ่าตัดและตรวจโรค สาย Foley Catheter และถุงยางอนามัย งบประมาณ 1,050 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2559</p>
เดลินิวส์,ไทยรัฐ	<p>ประเมินชรก.</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต. สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม กรม. ว่า ในที่ ประชุม นายวิษณุ เครืองาม รองนายฯ ได้รายงานผลการดำเนินงาน เรื่องวิธีกระตุ้นการทำงานข้าราชการตาม ซึ่งการ ประเมินผลการทำงานของข้าราชการรูปแบบใหม่ จะเริ่มตรวจสอบข้าราชการตั้งแต่เดือน เม.ย. 2559 และจะเห็นผล ในช่วงโยกย้ายแต่งตั้ง 1 ต.ค. 2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายส่วนร่วมดำเนินการ การประเมินผลดังกล่าว จะ รวมถึงผู้นำขององค์กรรัฐวิสาหกิจระดับต้นๆ องค์กรมหาชน และอาจรวมถึงผู้บริหารในระดับท้องถิ่น ทุตตาม สถานทูตต่าง ๆ ในระดับซี 10-11</p> <p>ส่วนข้าราชการระดับต่ำกว่าซี 10-11 ให้อธิบดีประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ส่วนกลางวางเอาไว้ เพื่อเร่งรัดให้ ข้าราชการทุกระดับทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความตื่นตัวในการทำหน้าที่อย่างเต็มที่ วิธีดังกล่าวยังมีผลต่อการ ขอบข่ายหน่วยงาน ขอเพิ่มอัตราการทำงาน รวมถึงการยุบรวมหน่วยงานนั้น ๆ ส่วนตัวชี้วัดการประเมินจะใช้ดัชนีชี้วัด จากต่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก องค์กรประเมินผลความโปร่งใสของประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ จะดูความตั้งใจใน การทำงาน ความพยายามในการแก้ปัญหาว่ามีมากน้อยเพียงใด ซึ่งคงจะมีคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องดังกล่าวออกมา ต่อไป</p> <p>นอกจากนี้ นายฯ ได้กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐบาล เพื่อทำงานในเชิงรุกด้านการสื่อสาร จึงต้องเพิ่มคณะทำงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีก 2 คน คือ พ.อ.อิทธิทธิ์ ไชยวุฒิ พ.อ.หญิง ทักษดา สังข จันท์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์ คอลัมน์ก๊อชชิป การเมือง	<p>งานเลี้ยงปีใหม่ สป.</p> <p>-เสนอข่าว ในงานเลี้ยงปีใหม่กระทรวงมหาดไทย นักข่าวลือว่าจะมีการขึ้นเวทีปลุกใจข้าราชการอะไรหรือเปล่า แต่ผิดคาด หมอโสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาสายฮา ปลอ่ยมุขกร๊ว ๆ อวยพรเจ้าหน้าที่คนไหนสอดขอให้มีแฟน คนไหนแต่งงานกันแล้วต้องเน้น "ทำการบ้าน" จะได้ลูกเต็มบ้าน หลานเต็มเมือง</p> <p>แต่ไหน ๆ ขึ้นเวทีแล้ว จะวางไมค์ง่าย ๆ ก็ใช่ที่ เลยครวญเพลง "ลุ่มเจ้าพระยา" คราวนี้ทำการบ้านมาดี ผิดคีย์นิดหน่อยพอให้อภัยได้ และเหมือน "ปลัดฯ" จะติดลมบน พอครบ 2 เพลงแล้วมอบไมโครโฟนต่อให้ผู้บริหารท่านอื่น ๆ ได้ร้องเพลง ส่วนเจ้าตัวหนึ่งลงมา "แดนซ์สะบัด" อยู่หน้าเวที เห็นแล้วบอกได้คำเดียวว่า ลีลาการฉีดยาผู้ป่วย น่าจะแพ้ลีลาเท้าไฟแน่นอน</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>รพ.เรียกเก็บเงินคนเฝ้าไข้</p> <p>-เสนอข่าว เฟซบุ๊กแฟนเพจ YouLike (คลิปเด็ด) ได้เผยแพร่ภาพข้อความของญาติคนไข้โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดกระบี่ หลังโรงพยาบาลติดป้าย "ญาติเฝ้าไข้ห้องละ 2 คน ถ้าเฝ้าเกิน 2 คน คิดคนละ 200 บาท/คืน" รวมทั้ง "ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าครั้งละ 50 บาท" ซึ่งเหตุเกิดในห้องพิเศษที่มีค่าใช้จ่ายคืนละ 1,500 บาท โดยผู้โพสต์ขึงใจว่าเหตุใดจึงต้องจำกัดคนเฝ้าไข้ พร้อมทั้งคำถามหากครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่ลูก 2-3 คน ต้องทิ้งให้ใครคนใดคนหนึ่งอยู่บ้านเพียงลำพังหรือ พร้อมอ้างต่อว่า ห้องน้ำห้องส้วม ชักโครก รวมถึงแอร์ก็ใช้ไม่ได้</p> <p>ด้านเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรายหนึ่ง ชี้แจงว่า นโยบายดังกล่าวเพิ่งเริ่มใช้ไม่นานมานี้ แต่เดิมไม่เก็บ แต่ได้ทดลองทำเนื่องจากที่ผ่านมาญาติผู้ป่วยมักแหกกันมาเฝ้าไข้จำนวนมาก บางครั้งส่งเสียงดังรบกวนห้องข้างๆ อีกทั้งนอนกันเคลื่อนห้อง อาศัยการปูเสื่อนอน ซึ่งหมอ-พยาบาลที่ใส่กระโปรง ก็ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างคล่องตัว บางรายเรียกไม่ยอมลุก ขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้าบางครอบครัวมาเฝ้า ได้นำหม้อหุงข้าว กระทิกน้ำร้อนมาใช้งานด้วย ทางโรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าว ซึ่งหลังจากใช้นโยบายนี้ปรากฏว่าญาติผู้ป่วยได้ให้ความร่วมมืออย่างดี มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยทางโรงพยาบาลมองว่า การเฝ้าไข้ผู้ป่วยโดยญาติเพียง 2 คน ถือว่าเพียงพอแล้ว สำหรับข้อความที่อ้างว่าห้องน้ำเสีย รวมทั้งแอร์ใช้ไม่ได้ จากการตรวจสอบพบว่าทุกห้องยังคงใช้งานได้ปกติ และหากมีห้องใดอุปกรณ์ชำรุด ทางโรงพยาบาลจะปิดไม่ให้ผู้ป่วยและญาติใช้บริการแน่นอน</p>
ไทยรัฐ,ไทยโพสต์	<p>สธ.เสนอแผนยุติเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการประชุมใหญ่สหประชาชาติ เมื่อเดือน ก.ย. 2558 ไทยได้แสดงเจตจำนงที่จะพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนภายใน 15 ปีข้างหน้า โดย สธ. ได้กำหนดเป้าหมายกำจัดมาลาเรียภายในปี 2568 ยุติเอดส์ ในปี 2573 และยุติวัณโรค ในปี 2578 โดยการมีนโยบายของประเทศที่ชัดเจน เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการทำงานที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายเพื่อยุติปัญหาเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย มีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบที่จะกำหนดเป็นนโยบายของรัฐบาล ในการยุติเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืน</p> <p>ในส่วนของงบประมาณ ที่ผ่านมา งบที่ดำเนินการมาจากหลายส่วน โดยในปี 2559 ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลก 868 ล้านบาท ที่เหลือเป็นงบจากกรมควบคุมโรค สปสช. และหน่วยงานอื่นๆ รวม 1,705 ล้านบาท แต่งบที่ต้องใช้อยู่ที่ 2,396 ล้านบาท ดังนั้น ยังขาดอีก 692 ล้านบาท จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มจากงบประมาณส่วนราชการ</p>
ข่าวสด,MGR online	<p>มาตรฐานคลินิกอัมพฤกษ์</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า พรบ.อัมพฤกษ์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. 58 กรมสบส.ได้ร่วมมือกับราชวิทยาลัย และสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการควบคุมมาตรฐานสถานพยาบาล มิให้นำไปแสวงประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งขณะนี้มีสถานพยาบาลที่ให้บริการอัมพฤกษ์ 63 แห่ง แบ่งเป็น ภาคเหนือ 5 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 แห่ง ภาคใต้ 5 แห่ง ภาคตะวันออก 1 แห่ง และภาคกลาง 45 แห่ง</p> <p>แพทยสภาออกประกาศเรื่องมาตรฐานในการให้บริการเกี่ยวกับ เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 58 หากตรวจพบว่าสถานพยาบาลใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน - 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 10,000-200,000 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทความผิด ทั้งนี้ หากสถานพยาบาลใดขอเปิดบริการอัมพฤกษ์ สามารถยื่นขอใบอนุญาตได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถานพยาบาลตั้งอยู่ หากอยู่ในกทม. ยื่นขอ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ได้ที่สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสบส. กระทรวงสาธารณสุข
แนวหน้า	<p>โรคกรดไหลย้อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ. สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนโรคกรดไหลย้อน ปล่อยไว้เสี่ยงเกิดโรคมะเร็ง สาเหตุสำคัญของการเกิดโรคกรดไหลย้อนคือ พฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสม เช่น รับประทานอาหารไม่เป็นเวลา กินแต่ชา กาแฟ น้ำอัดลม ซ็อกโกแลต สับปะรด รับประทานอาหารมื้อเย็นแล้วนอนทันที ไม่ได้รอให้อาหารเคลื่อนที่ผ่านกระเพาะอาหาร ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ทำให้เกิดเป็นโรคกรดไหลย้อนได้ ส่วนอาการที่บ่งชี้ว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนที่เป็นสัญญาณอันตราย ได้แก่ มีอาการกลืนลำบาก กลืนเจ็บคอ อาเจียนบ่อยๆ น้ำหนักลด และอาเจียนเป็นเลือด หรือมีอาการซีด ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน เพราะหากปล่อยไว้เป็นระยะเวลาานาน จะเป็นเรื้อรังและมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ทำให้หลอดอาหารส่วนปลายมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดเป็นมะเร็งในหลอดอาหารส่วนปลายได้ในอนาคต</p>
ข่าวสด	<p>คู่มือตรวจสุขภาพ</p> <p>-เสนอรายงานพิเศษ นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ โดยกรมการแพทย์เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับสภาวิชาชีพ สถาบันวิชาการ และหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง จัดทำคู่มือการตรวจสุขภาพฉบับประชาชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสุขภาพของประชาชน แบ่งเป็น 3 กลุ่มอายุ คือ 1.กลุ่มวัยเด็กและวัยรุ่น 0-18 ปี 2.กลุ่มวัยทำงาน อายุ 18-60 ปี 3.กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป</p>
สยามรัฐ	<p>รพ.ราชวิถีรับมอบเครื่องวัดความดัน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี นพ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กลุ่มงาน ศัลยศาสตร์ รับมอบเครื่องวัดความดันออกซิเจนทางผิวหนังมูลค่า 990,000 บาท จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปกรรม สงเคราะห์</p>
คมชัดลึก	<p>พัฒนาเด็กปฐมวัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต และคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ กล่าวว่า จากตัวเลขการประเมินพัฒนาการเด็กไทยใน ปี 2557 พบพัฒนาการภาพรวมเด็กวัย 0-2 ปี ล่าช้าร้อยละ 21.9 เด็กวัย 3-5 ปี ล่าช้าร้อยละ 34 โดยพัฒนาการด้านภาษาที่เป็นตัวแทนในเรื่องสติปัญญาล่าช้ามากที่สุด ดังนั้น ต้องเปิดหน้าต่างโอกาสการเรียนรู้ของเด็กวัย 0-6 ปี โดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเด็กกลุ่มเสี่ยงทางสุขภาพ สมองขาดออกซิเจน และทางสังคม เช่น แม่วัยรุ่น ไม่ได้อยู่กับแม่ ฐานะยากจน รพ.สต. ครูผู้ดูแลเด็ก ต้องเร่งแก้ไข อย่างการวัดพัฒนาการด้วยเครื่องมือต่างๆ เพราะปัจจัยเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่แก้ไขได้ เช่น เด็กอยู่กับปู่ย่าตายาย ก็ต้องแนะนำการเลี้ยงดูที่ถูกต้อง หรือกรณีรัฐจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ 400 บาทต่อคน สำหรับคนจนสำคัญมาก แต่รัฐไม่เข้าใจคำว่าลงทุนที่คุ้มค่าคืออะไร หากวันนี้รัฐยังลงทุน 400 บาท ก็จะได้กลับคืน 2,800 บาท แต่หากรัฐบาลลงทุน 1,000 บาท ก็จะได้ความคุ้มค่าในการลงทุนสูงถึง 7,000 บาท</p>
New)108	<p>โฆษณาเพิ่มความขาว</p> <p>-เสนอบทความ กรณีโฆษณาอาหารเสริมยี่ห้อหนึ่ง ใช้แนวคิดสื่อความ “แค่ขาวก็ชนะ” ซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการสื่อในเชิงเหยียดสีผิว จนเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องถอดคลิปโฆษณาดังกล่าวออกจากเว็บไซต์ยูทูบ</p> <p>พล.ท.นพ.กฤษฏา ดวงอุไร นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เผยว่า สารซึ่งเป็นที่นิยมในการทำผิวขาวคือ กลูต้าไธโอน มีทั้งแบบรับประทานและแบบฉีด โดยแบบฉีดจะเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างของเม็ดสี ให้เป็นสีชาวมชมพูแบบคนต่างชาติ แต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่อาจไม่ได้คิดถึงคือ ผลที่ได้นั้นเกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้น แล้วก็จะกลับมาเป็นปกติ ทั้งยังก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ฉีดด้วย ส่วนกลูต้าไธโอนแบบรับประทาน ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาที่แน่ชัดว่าสามารถทำให้สีผิวอ่อนลงได้มากน้อยแค่ไหน แต่ที่แน่นอนคือ การรับประทานในระยะยาวจะมีผลต่อบั้น เส้นเลือดไม่แข็งตัว ทำให้เลือดออกตามผิวหนังได้ ทั้งยังให้ผลเพียงชั่วคราวเช่นเดียวกัน</p> <p>การซื้อเครื่องสำอาง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ผิวขาว จึงต้องซื้อจากร้านที่เชื่อถือได้ ซื้อเครื่องสำอางที่มีฉลากภาษาไทย และมีข้อมูลครบถ้วน โดยสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา www.fda.moph.go.th</p>
สยามรัฐ	<p>เรื่องดี ๆ จากออย.</p> <p>-เสนอโฆษณา ออย.ร่วมกับ กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อ โดย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 1.มาตรการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2.มาตรการทางปกครอง 3.มาตรการเผยแพร่ความรู้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย ไม่ตกเป็นเหยื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพอวดสรรพคุณเกินจริง
ประชาชาติธุรกิจ	<p>อัตราค่าบริการสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ปรับเพิ่มอัตราค่าบริการสาธารณสุข สำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 15 ค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป เช่น</p> <p>-ค่าฝังเข็ม จากเดิม 100 บาท เพิ่มเป็น 150 บาท ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง</p> <p>-ค่าประคบสมุนไพร สำหรับการบำบัดรักษาโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคสันนิบาต และการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด จากเดิม 100 บาท เพิ่มเป็น 150 บาท ไม่เกินวันละ 1 ครั้งและต้องไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์ กรณีการฟื้นฟูมารดาหลังคลอดไม่เกินวันละ 1 ครั้ง รวมไม่เกิน 5 ครั้งภายใน 3 เดือนหลังคลอด</p> <p>-เพิ่มรายการค่าฝังเข็มพร้อมกระตุ้นจุดฝังเข็มด้วยเครื่องกระตุ้น เฉพาะกรณีการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เบิกได้ 200 บาท ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง</p> <p>-เพิ่มรายการค่าหม้อเกลือเพื่อการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด เบิกได้ 300 บาท ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง รวมไม่เกิน 5 ครั้ง ภายใน 3 เดือนหลังคลอด</p> <p>ทั้งนี้ เบิกได้เฉพาะกรณีการบำบัดรักษาโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยต้องให้แพทย์แผนปัจจุบันซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ออกหนังสือรับรองว่า ผู้ป่วยจำเป็นต้องรักษา หรือฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทย และต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุโรค หรืออาการ รวมถึงระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการรักษาแต่ละครั้ง หรือรอบของการรักษาที่ไม่เกิน 1 เดือน อย่างชัดเจน จากแพทย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝังเข็มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน</p>
ไทยโพสต์	<p>โครงการผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ</p> <p>-เสนอภาพข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รอง อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดเวทีสัมมนา Merit Maker.Drown No More 2015 "สานพลังผู้ก่อการดีป้องกันจมน้ำ" ที่ห้องจูปีเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น</p>
แนวหน้า	<p>โรคเรื้อน</p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพ.สุวิฑูรย์ ธรรมปาโล ผอ.สคร. ที่ 12 จ.สงขลา กล่าวว่า สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค ได้จัดให้มีกิจกรรม "สัปดาห์รณรงค์ราชประชาสมาสัย" เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้กำหนดในวันที่ 11-17 ม.ค. 2559 เป็นสัปดาห์ราชประชาสมาสัย สคร. 12 จ.สงขลา จึงได้ร่วมกับ สสจ.สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส สนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านโรคเรื้อน เข้าร่วมให้ความรู้และสร้างความตระหนักในเรื่องโรคเรื้อนแก่ประชาชน มีกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ ดังนี้ วันที่ 11 ม.ค. 2559 เวลา 08.30-13.30 น. บริเวณที่ว่าการอำเภอ ละงู จ.สตูล วันที่ 13 ม.ค. 2559 เวลา 09.00-15.00 น. บริเวณที่ว่าการอำเภอรามัน จ.ยะลา วันที่ 14 ม.ค. 2558 เวลา 09.00-15.00 น. บริเวณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส และวันที่ 15 ม.ค. 2559 เวลา 09.00-15.00 น. บริเวณที่ว่าการอำเภอมายอ จ.ปัตตานี</p>
มติชน	<p>เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกฤดูหนาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปรารธนา ประสงค์ดี นพ.สสจ.สิงห์บุรี กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ร่วมกับสำนักควบคุมป้องกันโรค ปศุสัตว์อำเภอ เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกทั้งในคนและในสัตว์ หากพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายสงสัย ให้ซักประวัติการเดินทาง การสัมผัสสัตว์ปีก และเก็บตัวอย่างส่งตรวจ พร้อมขอความร่วมมือประชาชน หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หรือผู้นำชุมชนทันที</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>ตรวจปลาร้า</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีตำรวจภูธรภาค 4 และเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดได้เข้าตรวจค้นโรงงานผลิตปลาร้าบรรจุขวดที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มีภาพเผยแพร่ และมีการพูดถึงกันอย่างมากทางสื่อออนไลน์</p> <p>-นพ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นพ.สสจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นข่าว มาจากจังหวัดอื่น แต่ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางจำหน่าย ได้เก็บตัวอย่างที่มีวางขายไปตรวจสอบ และรอผลของการตรวจคุณภาพสินค้าที่ตรวจยึดจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งนำส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น ประมาณ 1 สัปดาห์ ไม่อยากให้ประชาชนตื่น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ตระหนัก แต่ต้องเลือกซื้อจากแหล่งที่รู้จัก เลือกอาหารที่ปิดฉลากถูกต้อง มีเลขสารบบ อย. นอกจากนี้ ใต้ให้ สาธารณสุขอำเภอ และ ผอ.รพ.ทุกแห่งในพื้นที่ได้เฝ้าระวังอาหารทุกชนิด ไม่ใช่ปลาร้าอย่างเดียว ทั้งนี้ ปลาร้าเป็น อาหารชีวิตวิถีชาวบ้าน และเป็นที่ยอมรับมาก จึงต้องเข้าไปส่งเสริมให้ทานปลาร้าที่สะอาด ต้องต้มสุก เพื่อป้องกันโรค พยาธิใบไม้ในตับ โดยจังหวัดขอนแก่นมีโรงงานผลิตปลาร้าที่จัดแจ้งเลขสารบบ อย.ทั้งหมด 3 แห่ง มีการควบคุม สะอาด กระบวนการผลิตวัตถุดิบต่างๆ ตามหลักวิชาการ</p> <p>-นายถาวร กำธรสถิตย์ ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า แม้ว่าแหล่งผลิตจะไม่ได้เกิดในพื้นที่ขอนแก่น แต่เพื่อการคุ้มครอง ประชาชน สสจ.ได้เข้มงวดลงพื้นที่เก็บสินค้าที่มีปัญหาที่กระจายขายในพื้นที่ ไม่ให้มีการจำหน่ายจนกว่าผลพิสูจน์จะ ออกมา</p>
แนวหน้า สะเก็ดล้านนา	<p>หมอกควัน</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ว่าฯ เชียงราย พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่และผลกระทบต่อ ประชาชน โดยใช้ 3 มาตรการ คือ การป้องกัน การรับมือ และการสร้างความยั่งยืน ในช่วงการณรงคังดการเผาทุก ชนิด 60 วัน ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 จนถึง วันที่ 16 เมษายน 2559</p>
มติชน,คมชัดลึก	<p>ความคืบหน้าอาการ ปอ ทฤษฎี</p> <p>-เสนอข่าว ความคืบหน้าอาการป่วยของนายปอ ทฤษฎี สหวงษ์ ว่า มีการตอบรับดี อาการดีขึ้นเรื่อยๆ คาดว่า ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ อาจจะมีแนวโน้มได้ออกจากห้องซึซึยู เริ่มมีการทำกายภาพบำบัด</p>
ไทยโพสต์	<p>โยคะงู</p> <p>-เสนอบทความ โยคะรูปแบบใหม่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ คือ "โยคะงู" มีเป้าหมายเพื่อการบำบัด ช่วย เอาชนะความกลัวงู เป็นการฝึกจิตใจให้ปล่อยวางปัญหาต่างๆ และเอาชนะอุปสรรคในชีวิตได้</p> <p>พญ.พรรณพิมล วิบุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การฝึกโยคะเพื่อเอาชนะความกลัวงูนั้น ในทาง การแพทย์ การบำบัดรักษาซึ่งเป็นการปรับพฤติกรรมของคนมักจะมีขั้นตอนตามลำดับขั้น ไม่จำเป็นต้องใช้การต้าน ความกลัวด้วยงูเช่นนี้ เนื่องจากค่อนข้างเสี่ยงอันตราย คลาสเรียนแบบนี้ต้องถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจริงๆ มีคน คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งมีทางเลือกอีกมากมายในการบำบัดความกลัว การมีโยคะงูเกิดขึ้นน่าจะเป็นการหาจุดขาย แปลกๆ ใหม่ ๆ มาดึงดูดให้คนเข้าเรียน และคิดว่าหากต้องการขจัดความกลัวงู ควรจะไปทำการรักษากับแพทย์ ปรึกษานักจิตวิทยา น่าจะดีกว่า</p>
New)108 มติชน	<p>เตือนภัยโรคระบาดจากยุงลาย</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานคุ้มครองพลเรือนแห่งเอลซัลวาดอร์ ประกาศให้มีมาตรการป้องกันการถูกยุงลายกัดทั้ง ประเทศ และจับตาดูการระบาดอีกกว่า 50 แห่งเป็นพิเศษ เพราะยุงลายเป็นพาหะนำโรคเขตร้อนหลายโรค เช่น ไข้เลือดออกเดงกี โรคชิคุนกุนยา โรคไข้ชีกา และขอให้สตรีมีครรภ์หาทางป้องกันเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือน แรกของการตั้งครรภ์ และรีบตรวจครรภ์ทันทีหากคิดว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น</p> <p>ด้านองค์การ สุขภาพแพนอเมริกา เผยเมื่อสัปดาห์ก่อนว่า หลายประเทศในลาตินอเมริกากำลังเผชิญภัยใหม่จาก ไข้ชิการะบาด โดยเฉพาะบราซิล</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขบราซิลจำเป็นต้องประกาศภาวะฉุกเฉินในหลายพื้นที่ที่เกิดการระบาดอย่างหนัก ของเชื้อไวรัส "ชิกา" ที่ส่งผลให้กะโหลกศีรษะและสมองของทารกแรกเกิดเล็กผิดปกติแต่กำเนิด หรือภาวะ "ไมโคร เซฟาลี" ซึ่งจำนวนเด็กแรกเกิดที่เป็นโรคไมโครเซฟาลีแต่กำเนิดเพิ่มจำนวนขึ้นอย่าง มาก จาก 200 รายใน ปี 2014 เป็นเกือบ 3,000 ราย ในปี 2015 และประมาณว่าจนถึงขณะนี้ผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวอยู่ในบราซิลมากถึงราว 1.5 ล้านคน นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2015 ทำให้ต้องออกประกาศเตือนให้ผู้ทั่ววางแผนเตรียมตั้งครรรภ์ในช่วงนี้ ระวัง แผนดังกล่าวไว้ก่อน</p> <p>แอนนา มาเรีย บิสโป เดอ ฟิลิปโป หัวหน้าทีมวิจัยของกระทรวงสาธารณสุขบราซิล ยอมรับว่า การระบาดของเชื้อ ไวรัสชิกาในบราซิลนั้นเร็วมากกว่าที่อื่นๆ สาเหตุสำคัญเป็นเพราะสภาพของประชากรในท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เคย สัมผัสโรคนี้มาก่อน ภูมิคุ้มกันจึงอยู่ในระดับต่ำ และเมื่อระบาดแล้วก็แพร่อย่างรวดเร็ว</p> <p>ทั้งนี้ การระบาดที่ผ่านมา ชิคาไวรัสไม่เคยทำให้เกิดภาวะไมโครเซฟาลีเพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง อเลน โคลท์ นักไวรัสวิทยา จากมหาวิทยาลัยกลาสโก เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ 2 ทาง คือ ไวรัสที่กำลังระบาดในบราซิลเป็นชิคาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ ก่อให้เกิดไมโครเซฟาลีตามมา หรืออาจเป็นไปได้ว่าในพื้นที่ระบาดในอดีตไม่มีสตรีตั้งครรรภ์มากพอที่จะทำให้สัดส่วน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
โพสต์ทูเดย์	<p>การเกิดโรคไมโครเซฟาลีเพิ่มขึ้นจนผิดสังเกต</p> <p>- เสนอข่าว นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด เผยว่า เชื้อไวรัสซิกาที่กำลังระบาดในบราซิล กำลังจะแพร่ระบาดไปสู่ประเทศอื่น ๆ นอกจากนี้ยังเตือนการระบาดของโรคติดเชื้อแบคทีเรียเมลิออยโดซิสในพื้นที่เขตร้อน รวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีฤทธิ์ต้านทานยาปฏิชีวนะ คาดว่ามีผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าวถึง 1.6 แสนคน/ปี และทำให้มีผู้เสียชีวิต 8.9 หมื่นคน</p>

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

